

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

**về phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch
bền vững tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030**

I. TÌNH HÌNH

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, nhất là người dân sinh sống tại các khu vực có di tích đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa chuyển biến tích cực; hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích dần đi vào nề nếp; công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử - văn hóa được tiếp tục được mở rộng, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; công tác xã hội hóa trong việc tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị của các di tích được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả tích cực... Một số giá trị di sản văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh bước đầu được nghiên cứu, tạo tiền đề cho việc đầu tư, hình thành sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh, mang lại nguồn thu ổn định. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Khánh Hòa, tạo sự gắn kết với phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, việc phát huy giá trị của di tích lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hoạt động du lịch còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu sự đồng bộ giữa các vùng, miền; hoạt động giáo dục về lịch sử - văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc cho đối tượng học sinh, sinh viên còn nặng về lý thuyết, thiếu sự trải nghiệm, hiệu quả chưa cao; việc triển khai trùng tu các di tích xuống cấp còn chưa kịp thời; chưa quy định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, tu bổ di tích giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; chưa có nhiều tác phẩm văn hoá, văn học, nghệ thuật có sức ảnh hưởng lớn...

Những hạn chế, tồn tại nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó một số nguyên nhân chính như sau: một số cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về

vai trò, ý nghĩa của công tác giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, nhất là trong bối cảnh mới hiện nay; phương thức lãnh đạo và quản lý văn hoá chậm được đổi mới, chưa thích ứng kịp thời với sự vận động và phát triển văn hoá trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương về công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa còn thiếu đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; công tác tổ chức cán bộ trên lĩnh vực văn hoá còn nhiều bất cập; mối quan hệ giữa bảo tồn, phát triển giá trị các di sản văn hóa với sinh kế của người dân chưa được giải quyết hài hòa; đầu tư cho hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa còn hạn chế; thiếu cơ chế, chính sách hiệu quả để kêu gọi nguồn lực xã hội hóa...

II. QUAN ĐIỂM

- Việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cần sự tham gia, chung tay, góp sức của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng vừa đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

- Tôn trọng, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Khánh Hòa, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong thời kỳ mới.

- Bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững theo nguyên tắc di sản là tài nguyên du lịch không thể thay thế. Di sản vật thể và phi vật thể cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên phong phú, đa dạng của tỉnh chính là nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc, tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo. Ngược lại, hoạt động du lịch sẽ giúp quảng bá, giữ gìn và phát huy giá trị di sản, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng, gìn giữ, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh nhằm tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, vì lợi ích của toàn xã hội; sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới, làm giàu văn hóa truyền thống Việt Nam và góp phần mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế, tăng doanh thu du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh theo Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2025

- Lập hồ sơ quản lý chi tiết đối với các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội thảo khoa học giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững; xây dựng 03 chương trình phát triển du lịch văn hóa tại 03 địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận bảo vật quốc gia đối với Đàn đá Khánh Sơn và xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Bia chủ quyền Trường Sa; xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Tháp Bà Ponagar Nha Trang.

- Thực hiện việc tôn tạo, bảo quản, tu bổ, phục hồi 23 di tích được cấp có thẩm quyền xếp hạng, ưu tiên các di tích có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Lập Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh. Hoàn thành việc xây dựng “Đề án về du lịch văn hóa của tỉnh”, trong đó lấy huyện Diên Khánh với thành cổ Diên Khánh làm trung tâm kết nối các tuyến du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa huyện Diên Khánh trở thành đô thị sinh thái, văn hoá truyền thống theo mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

- Hoàn thành việc xây dựng Bảo tàng Trường Sa tại huyện Cam Lâm. Nghiên cứu, bố trí quỹ đất và khởi công xây dựng mới công trình Bảo tàng tổng hợp tỉnh tại thành phố Nha Trang. Chuyển đổi công năng theo từng giai đoạn Trung tâm hội nghị tỉnh tại 46 Trần Phú thành Trung tâm biểu diễn nghệ thuật tỉnh (mô hình Nhà hát lớn); hoàn thành giai đoạn 1 nâng cấp nội thất, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn của Hội trường lớn.

- Tiến hành phục dựng các lễ hội truyền thống tiêu biểu, đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” tại các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa; trong đó, xây dựng ít nhất 03 điểm đến du lịch tiêu biểu.

2.2. Đến năm 2030

- Hoàn thành việc xây dựng mới và đưa vào hoạt động có hiệu quả các thiết chế văn hóa trọng điểm của tỉnh, gồm: Bảo tàng Alexandre Yersin; Bảo tàng tổng hợp tỉnh; Trung tâm biểu diễn nghệ thuật tỉnh (giai đoạn 2).

- Thực hiện việc tôn tạo, bảo quản, tu bổ, phục hồi 31 di tích được cấp có thẩm quyền xếp hạng; trong đó, hoàn thành trùng tu, tôn tạo đối với 100% di tích có hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng. Lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia tượng Tháp Bà Thiên Y A Na tại Tháp Bà Ponagar Nha Trang.

- Đưa du lịch văn hóa trở thành một trong một các dòng sản phẩm chủ đạo của du lịch tỉnh nhà; góp phần đưa Khánh Hoà trở thành trung tâm du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, là điểm đến du lịch đẳng cấp, thương hiệu, hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao không chỉ trong nước mà còn trong khu vực và quốc tế.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; nâng cao hiệu quả phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giữ gìn và phát triển các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và lợi thế của từng địa phương. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, khai thác các di sản văn hóa. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai thác các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Phát huy hiệu quả sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí trong hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững; tích cực phổ biến, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa tạo sự lan tỏa, nâng cao giá trị di sản, ý thức bảo vệ gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Kịp thời khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Nghiên cứu việc đưa các giá trị văn hóa, thông tin về di sản văn hóa vào chương trình giảng dạy tại các cấp học. Tăng cường hoạt động tham quan, tìm hiểu thực tế cho học sinh, sinh viên. Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, dân tộc.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; xây dựng môi trường và đời sống văn hóa giàu bản sắc văn hóa truyền thống

Tập trung nghiên cứu, bảo tồn, giữ vững các danh hiệu di sản văn hóa đã được công nhận là di sản quốc gia và thế giới. Đồng thời, chú trọng vai trò của các chủ thể văn hóa với tư cách là người sáng tạo, gìn giữ giá trị văn hóa trong

việc phát huy di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc; tôn vinh các giá trị di sản văn hóa và khuyến khích sáng tạo các giá trị văn hóa mới.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xã hội hóa hoạt động bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; thu hút đầu tư xây dựng các dự án du lịch gắn với tham quan di tích, các di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam, thắng cảnh... của tỉnh. Đồng thời, định hướng hoạt động du lịch và các hoạt động dân sinh khác trong lòng di sản một cách bền vững; quy định chi tiết về quy tắc ứng xử với di sản; kiểm soát nghiêm ngặt tác động về sức chứa, loại hình hoạt động và cân bằng nhịp sống của hệ sinh thái tại di sản. Khuyến khích cộng đồng địa phương chủ động cùng tham gia quản lý di sản, gắn lợi ích của cộng đồng địa phương với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thành việc đánh giá hiện trạng và xác định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học... của các loại hình di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh (tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống; tri thức dân gian) làm cơ sở đề xuất biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn gắn với hoạt động xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng. Rà soát, thực hiện có hiệu quả công tác phân loại, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học đối với các di sản văn hóa vật thể trên địa bàn tỉnh, bao gồm: di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Trên cơ sở đó, đề xuất và thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi các di sản văn hóa vật thể; nâng cao chất lượng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xây dựng hệ thống dữ liệu số hóa về di sản văn hóa Khánh Hòa; ứng dụng công nghệ số trong quản lý khai thác di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch văn hóa; tăng cường đào tạo kỹ năng thuyết minh và ứng dụng thuyết minh tự động trong hoạt động hướng dẫn du lịch và phát triển sản phẩm du lịch thông minh.

3. Nghiên cứu, lựa chọn các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững

Lựa chọn, định hướng cụ thể đối với việc sử dụng các giá trị di sản văn hóa đặc sắc, tốt đẹp của các dân tộc trong phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của từng dân tộc, địa phương trên địa bàn tỉnh đến với

du khách, bạn bè trong và ngoài nước thông qua các lễ hội, liên hoan, triển lãm, tác phẩm văn học, nghệ thuật... Nghiên cứu khai thác các tour về nguồn, đến với các di tích lịch sử, “địa chỉ đỏ” để giới thiệu về truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân tỉnh Khánh Hòa.

Tổ chức phục dựng, trình diễn, truyền dạy, sáng tạo, phổ biến văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Lựa chọn không gian văn hóa dân tộc tiêu biểu ở các làng bản nhằm bảo lưu các loại hình văn hóa truyền thống như: kiến trúc, nghề thủ công, ẩm thực, các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc, lễ hội... nhằm tạo ra các sản phẩm văn hóa đặc trưng, đa dạng, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa.

Xây dựng chiến lược phát triển du lịch văn hóa phù hợp, trong đó lựa chọn sản phẩm du lịch dựa trên phát huy giá trị di sản văn hóa; phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với văn hóa cộng đồng; tôn trọng đa dạng văn hóa, đề cao vai trò văn hóa bản địa; nâng cao nhận thức, bảo vệ lợi ích và phát huy vai trò của cộng đồng dân cư địa phương trong phát triển du lịch văn hóa.

Ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là các loại hình có nguy cơ mai một; nghiên cứu, biên soạn, giới thiệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh. Thực hiện bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể ngay trong đời sống, sinh hoạt cộng đồng với người dân là chủ thể, hạt nhân.

4. Xây dựng cơ chế, chính sách, tập trung các nguồn lực cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc

Xây dựng cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực đầu tư hiệu quả vào công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại. Lấy giá trị của các di sản văn hóa để xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa góp phần quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất Khánh Hòa đến với nhân dân, bạn bè trong nước và quốc tế.

Bố trí cân đối từ nguồn ngân sách địa phương, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa được phê duyệt theo quy định hiện hành. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các địa phương có tiềm năng và lợi thế về du lịch văn hóa, cộng đồng. Nghiên cứu ban hành các chính sách khuyến khích các hoạt động hợp tác, liên kết trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc tốt đẹp các dân tộc. Huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa cho công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Nghiên cứu việc thành lập Quỹ từ nguồn

xã hội hóa để động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức vào việc bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích.

Khuyến khích hoạt động truyền dạy của các nghệ nhân với tư cách là chủ thể nắm giữ các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Rà soát, đề nghị Nhà nước công nhận danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng; phát huy vai trò nghệ nhân dân gian, người có uy tín trong cộng đồng.

Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; ưu tiên đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, sưu tầm... về giá trị văn hóa các dân tộc.

Thực hiện có hiệu quả phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương làm việc tại các di tích, các khu, điểm du lịch; xây dựng mô hình tổ chức, hoạt động của các ban quản lý di tích, điểm du lịch phù hợp với quy mô, tính chất loại hình, tình hình và điều kiện thực tế ở địa phương.

5. Tăng cường liên kết, hợp tác trong bảo tồn, phát huy bản sắc di sản văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững

Nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa - du lịch của tỉnh; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa diễn ra trong và ngoài nước nhằm tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại và quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Khánh Hòa, góp phần thu hút đầu tư nguồn lực xã hội vào hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc di sản văn hóa của tỉnh.

Xây dựng nội dung hợp tác và phối hợp, trao đổi và phổ biến sâu rộng giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc cũng như các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với hoạt động đối ngoại, quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư... Tăng cường liên kết với các tỉnh, thành trong và ngoài nước để mở rộng thị trường khách du lịch, nhất là các thị trường tiềm năng lớn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết này đến toàn thể cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình, bảo đảm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết này.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách và bố trí ngân sách cho hoạt động

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh; xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết này; rà soát, nghiên cứu, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làm tiền đề cho việc phát triển du lịch bền vững.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết này; chủ động tham mưu việc tổ chức sơ kết giai đoạn vào năm 2025 và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết vào năm 2030.

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo),
- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (báo cáo),
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn
và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Nguyễn Hải Ninh